



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

ตามที่มีประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ได้ทราบ ดังนี้

๑. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาในวันรายงานตัวด้วย)

๒. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับการขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ถือว่าผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามที่สอบคัดเลือกได้

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ทางราชการจะเรียกบรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับถัดไป ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการแทนต่อไป

๓. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกใหม่ได้แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายฤชดา ระวีเผ่าพงษ์)
ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แบบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

.....

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๖	นางสาวศลิษา ปัทมสูตร	
๒	๒๕	นางสาววิภาวี หยกคชาธาร	
๓	๐๖	นางสาวประภัสสร ไพพล	
๔	๑๔	นางสาวสิริกร เจริญทอง	
๕	๑๙	นางสาวปรีดาพร ก้อนแก้ว	
๖	๑๘	นางสาวรมิตา ภูษชอภัย	
๗	๑๖	นายจักรกฤษ เจียมทอง	
๘	๒๗	นางสาวน้ำใจ คำแดง	
๙	๐๙	นางสาวปรียา แสนคนึง	
๑๐	๒๒	นางสาวรตินันทา บุญแซมชู	

Handwritten signature